



## Sở Vị Thành Niên Quận Washington

### Tình Trạng Nhập Cư Liên Bang Gần Đây

Sự phát triển của chính sách nhập cư liên bang tiếp tục tạo ra sự bất ổn cho các cộng đồng ở Oregon. Cụ thể, có mối lo ngại về cách Sắc Lệnh tháng 1 năm 2017 thay đổi việc thực thi pháp luật ở Quận Washington. **Mặc dù điều quan trọng là phải giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng Quận Washington và Sở Vị Thành Niên lại bị cấm thực thi sắc lệnh nói trên.** Pháp luật Oregon và quyết định của tòa án quận liên bang cấm cơ quan thực thi pháp luật địa phương thực hiện các yêu cầu giam giữ của Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (Immigration and Customs Enforcement, ICE).

Sứ mệnh của Sở Vị Thành Niên Quận Washington là bảo vệ công chúng bằng cách giảm thiểu tình trạng phạm pháp, phục hồi cho những nạn nhân đã chịu tổn hại do hành vi phạm pháp và sử dụng các biện pháp thực hành hiệu quả để giảng dạy về hành vi có trách nhiệm cho những người trẻ tuổi. Khi chúng tôi tham gia vào công việc của mình, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng ta, bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo hoặc bất kỳ tình trạng được bảo vệ nào khác, đều có quyền tiếp cận bình đẳng với quy trình công bằng cũng như các dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi. Ví dụ: Sở Vị Thành Niên Quận Washington đánh giá cao quyền tiếp cận công lý không hạn chế đối với tất cả các nạn nhân của tội phạm vị thành niên. Tương tự, tất cả những kẻ phạm tội là người trẻ tuổi đều có quyền tiếp cận nền giáo dục và phương pháp điều trị phù hợp trong cộng đồng của chúng ta. Các thành viên gia đình có thể tin tưởng rằng họ sẽ an toàn trong các tòa nhà và cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để củng cố gia đình của TẤT CẢ các thành viên trong cộng đồng của chúng ta vì chúng tôi có đặc quyền thực hiện công việc quan trọng này.

*Được sửa đổi vào tháng 4 năm 2023*

#### Sở Vị Thành Niên

222 N First Avenue, MS 47 • Hillsboro, OR 97124-3000

điện thoại: (503) 846-8861 • fax: (503) 846-8886 • TTY: 711 • [www.washingtoncountyor.gov/juvenile](http://www.washingtoncountyor.gov/juvenile)